

## THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**Kính gửi:** Quý Cổ đông CTCP Rượu Hapro

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Rượu Hapro (“Công ty”);
- Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Công ty Cổ phần Rượu Hapro xin gửi tới Quý Cổ đông lời chào trân trọng.

Ngày 10/09/2021, Công ty đã gửi Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 tới các cổ đông. Theo đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức vào ngày 05/10/2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Vang Thăng long, số 3 ngõ 89 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Ngày 20/09/2021, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới. Trong đó có nội dung sau: *Cho phép thực hiện và điều chỉnh Các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung không quá 20 người trong 1 phòng (trường hợp hội họp đông người thực sự cấp thiết do cơ quan Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và phải đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu, các biện pháp phòng chống dịch)*”.

Sáng ngày 01/10/2021 Sở y tế Hà Nội đã công bố 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng trên địa bàn Phường Nghĩa Đô và chưa xác định được nguồn lây (gần với địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ của Công ty).

Với điều kiện vật chất cũng như số lượng cổ đông của Công ty thì việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cuộc họp là rất khó khăn. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty quyết định thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhằm đảm bảo an toàn cho cổ đông, cán bộ công nhân viên và cộng đồng.

Thông tin về thời gian họp ĐHĐCĐ thay đổi như sau: **08h30’ ngày 05/11/2021.**

(Các nội dung khác theo Thông báo mời họp đã công bố thông tin không thay đổi).

Trường hợp dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp dẫn tới phát sinh các nội dung thay đổi liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty, Công ty sẽ thông báo tới Quý Cổ đông về kế hoạch cụ thể theo quy định.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VT, HĐQT.

